

## CÔ GIÁO PHẠM PHƯƠNG TRANG – GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – TẤM GƯƠNG GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay  
Người ta gọi đó là nghề cao quý nhất  
Có một nghề không trồng hoa trên đất  
Nhưng để lại cho đời những đóa hoa thơm.”

Thử hỏi có nghề nghiệp nào vinh dự, tự hào, hạnh phúc như nghề giáo? Thầy cô giáo bằng trí tuệ và trái tim yêu thương đã thổi lên ngọn lửa của niềm đam mê và nhiệt huyết, ngọn lửa của lòng nhân ái trong mỗi người giáo viên. Tại ngôi trường THCS Lê Quý Đôn thân yêu, luôn có một cô giáo không ngừng cố gắng, nhiệt thành, hết mình trong mọi công việc được giao – cô giáo Phạm Phương Trang.

Với lòng yêu nghề sâu sắc, “bông hoa” ấy đã tỏa cho đời hương thơm của những tiết dạy lí thú, bổ ích. Không chỉ là những tiết thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp quận, không chỉ là những tiết hội giảng, tiết chuyên đề mà ngay cả những tiết học hàng ngày, học sinh đều thấy hứng thú, lôi cuốn vào những bài giảng đầy năng lượng, những cách tiếp cận bài học đơn giản, khơi gợi sự thích thú, chủ động nghiên cứu, tìm tòi của các bạn học sinh.

Cũng tại mái trường này, cô còn là người thầy “đặc biệt”, người giáo viên chủ nhiệm có “tâm” - là chiếc cầu nối giữa nhà trường với học sinh và gia đình học sinh, giữa các giáo viên bộ môn với học sinh... Trong nhiều tình huống, cô còn là người cha, người mẹ, người bạn, là chỗ dựa tinh thần của học sinh. Chính vì vậy, nhiều học sinh sau khi trưởng thành vẫn tìm trở về với cô, vẫn luôn giải bày tâm sự sẻ chia với cô. Quả đúng là nếu chúng ta không có cái tâm, không có tấm lòng của một người cha, người mẹ lo lắng cho học sinh thật lòng, có lẽ người giáo viên chủ nhiệm như cô không thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Bởi có bao nhiêu việc “có tên” và “không tên” đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm phải ra tay giải quyết, có biết bao trách nhiệm mà người giáo viên chủ nhiệm phải gánh trên vai. Dầu chưa có danh hiệu nào dành cho những giáo viên chủ nhiệm tận tụy thì sự trưởng thành của học trò sẽ là phần thưởng quý giá nhất dành cho những giáo viên chủ nhiệm hết lòng với học sinh – cô giáo Phạm Phương Trang.



Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, cô giáo Phạm Phương Trang đã xuất sắc đạt được những thành tích như:

- Là Đảng viên trẻ tuổi nhất của Chi bộ THCS Lê Quý Đôn
- Được công nhận là Giáo viên giỏi cấp Quận năm học 2022-2023.
- Xuất sắc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-2023.
- Được tặng giấy khen có thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Được tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023 của Hội Khuyến học phường Phúc Lợi.

Đúng như những vần thơ “Dẫu nhọc nhằn cũng chẳng kể công, chèo đưa trò nhỏ qua sông giúp đời” cuộc sống quanh ta luôn có những cô giáo rất bình dị, hết lòng vì các thế hệ tương lai của đất nước. Tuy bình dị, giản đơn nhưng lại khiến nhiều người phải nhớ khi nhắc đến, một nhà lãnh đạo mà tôi đặc biệt ngưỡng mộ bởi sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, lòng nhiệt tình, trách nhiệm của cô đã nhiều năm cống hiến trong sự nghiệp trồng người. Cô Phạm Phương Trang chính là tấm gương sáng về “Người tốt, việc tốt”, ở cô có những đức tính đáng quý mà có lẽ mỗi chúng ta đều cần học tập bởi “Một thầy cô giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác”.

**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**